

HƯNG HÀ

Thúc đẩy xây dựng sản phẩm OCOP

Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), huyện Hưng Hà chú trọng phát triển các sản phẩm mang đặc trưng, lợi thế, thương hiệu của từng địa phương, góp phần mở ra cơ hội liên kết trong xây dựng chuỗi sản xuất theo hướng bền vững. Tuy nhiên, đến nay toàn huyện mới có 5 sản phẩm được đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 4 sao. Nhận thức rõ việc xây dựng sản phẩm OCOP sẽ đánh thức tiềm năng, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, huyện đã ban hành cơ chế hỗ trợ mỗi xã, thị trấn chưa xây dựng sản phẩm OCOP 100 triệu đồng/sản phẩm, từ đó tạo đà hoàn thành mục tiêu đề ra.



Sản phẩm khoai lang kén của gia đình ông Nguyễn Tiến Mạnh, xã Hòa Bình (Hưng Hà).

Vụ xuân năm nay, các hộ xã viên HTX DVNN xã Điệp Nông mở rộng gieo trồng trên 85ha lạc. Do thời tiết thuận lợi, sâu bệnh được khống chế kịp thời nên toàn bộ diện tích lạc trên địa bàn xã phát triển tốt, đạt năng suất khoảng 4 - 5 tạ/sào. Lạc thu hoạch đến đâu được bà con bán tươi ngay tại ruộng cho các thương lái với giá 14.000 - 18.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, mỗi sào lạc cho nông dân thu lãi khoảng 3 - 4 triệu đồng. Hiệu quả từ trồng lạc sẽ là điều kiện thuận lợi để địa phương từng bước xây dựng thành công sản phẩm OCOP từ cây trồng chủ lực này. Ông Ngô Quang Tú, thôn Ngũ Đông, xã Điệp Nông chia sẻ: Sản phẩm lạc của thôn Ngũ Đông chỉ mới ở giai đoạn xuất bán tươi hoặc phơi nắng chứ chưa được sấy khô bằng máy móc hiện đại, chưa tiếp cận với các siêu thị, cửa hàng rau sạch, do vậy giá trị

chưa cao. Hy vọng rằng, khi có cơ chế hỗ trợ của huyện nghề trồng lạc của chúng tôi có cơ hội để phát triển bền vững, xây dựng thành công sản phẩm đặc thù của địa phương, từ đó mở rộng thị trường tiêu thụ. Hiện nay, HTX DVNN xã Điệp Nông còn định hướng xây dựng sản phẩm cây kê và nấm mỡ trở thành sản phẩm OCOP trong thời gian tới. Bà Nguyễn Thị Lương, Phó Giám đốc HTX cho biết: Khi có cơ chế hỗ trợ của huyện, chúng tôi sẽ đầu tư giải sấy giúp người dân giảm bớt công sức lao động; đồng thời, tập huấn cho nông dân sản xuất theo quy trình bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm; cải tiến mẫu mã, quảng bá thương hiệu sản phẩm và hoàn thiện thủ tục hồ sơ để thẩm định. Việc xây dựng thành công sản phẩm OCOP không chỉ phát triển sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm mà còn góp phần tích cực trong thực hiện chương trình xây dựng

nông thôn mới nâng cao ở địa phương. Tại xã Hòa Bình, cơ sở sản xuất, chế biến nông sản của gia đình ông Nguyễn Tiến Mạnh hiện đang sản xuất 3 mặt hàng chủ lực gồm ngô chiên, khoai lang kén và củi bưởi nấu chè. Trung bình mỗi năm cơ sở tiêu thụ trên 300 tấn nông sản của địa phương, xuất bán trên 350 tấn thành phẩm, tạo việc làm ổn định cho 30 - 40 lao động với thu nhập bình quân từ 4 - 7 triệu đồng/người/tháng. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thu về khoảng 300 triệu đồng/năm. Đây là sản phẩm được xã Hòa Bình lựa chọn xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP trong thời gian tới. Ông Nguyễn Văn Lương, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình cho biết: Được sự hỗ trợ của UBND huyện, chúng tôi tập trung đầu tư trang thiết bị cho cơ sở để phục vụ khâu chế biến sản phẩm như: máy tách hạt, kho lạnh... hỗ trợ cải tiến mẫu mã, bao bì,

tem, truy xuất nguồn gốc; xây dựng các vùng nguyên liệu và thực hiện mô hình sản xuất an toàn thực phẩm làm thay đổi tư duy sản xuất từ manh mún, nhỏ lẻ sang tập trung, quy mô lớn, nhất là liên kết chuỗi, tạo thành vùng hàng hóa bảo đảm nguồn cung cho cơ sở. Ông Nguyễn Tiến Mạnh cho biết: Đây đều là sản vật của quê hương, vì vậy tôi muốn phát triển thương hiệu để nâng cao thu nhập và tiêu thụ sản phẩm cho bà con. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất chúng tôi còn gặp không ít khó khăn như: diện tích nhà xưởng còn nhỏ, chưa đầu tư máy móc hiện đại vào sản xuất, vì vậy cơ chế của huyện như lồng gió mới hỗ trợ, thúc đẩy chúng tôi tiếp tục nâng cao giá trị sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn xây dựng sản phẩm OCOP của cơ sở.

Theo kế hoạch chương trình OCOP giai đoạn 2022 - 2025, toàn huyện Hưng Hà phấn đấu có 30 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, trong đó có 10 sản phẩm OCOP được công nhận 4 sao, 5 sản phẩm OCOP được công nhận 5 sao. Chính vì thế, việc ban hành cơ chế khuyến khích các hộ nông dân, HTX quan tâm cải tiến quy trình, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến, nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm để được công nhận sản phẩm OCOP là việc làm cần thiết. Ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Bên cạnh cơ chế hỗ trợ, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chương trình OCOP; khuyến khích các chủ thể mạnh dạn đầu tư sản xuất, phát triển các sản phẩm lợi thế của địa phương. Bên cạnh đó, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành vùng sản xuất hàng hóa chủ lực, tạo vùng nguyên liệu bền vững cho chế biến sản phẩm, tạo điều kiện để phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; ứng dụng khoa học - kỹ thuật và tiếp cận những thị trường mới thông qua công nghệ 4.0. Đối với các sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận, huyện tăng cường công tác phối hợp quản lý, quảng bá, xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm OCOP tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh.

Cơ chế hỗ trợ của huyện Hưng Hà được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy khuyến khích, kích cầu để sản xuất phát triển nhằm tăng về số lượng, chất lượng, chủng loại và gia tăng giá trị của sản phẩm hàng hóa nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần duy trì và phát triển các sản phẩm truyền thống của quê hương lên tầm cao mới.

THANH THỦY

Phường Kỳ Bá - sức bật mới

Điện mạo khởi sắc của phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình ghi dấu ấn nửa nhiệm kỳ nỗ lực, năng động, sáng tạo, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân với những chủ trương, giải pháp phù hợp thực tiễn địa phương, trở thành điểm sáng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Nhiều tháng nay, người dân ngõ 51, đường Ngô Quyền thuộc tổ dân phố 21, phường Kỳ Bá vui mừng vì tuyến ngõ dài 210m, hai bên vỉa hè được lát gạch bê tông bóng sần, rộng 2 - 3m, lòng ngõ rộng từ 5 - 7m được làm lớp móng cấp phối đá dăm, lớp trên láng nhựa và rải asphalt sập được khánh thành đưa vào sử dụng. Đây là một trong những công trình thể hiện "Ý Đảng - lòng dân", là kết quả triển khai đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào thực tiễn cuộc sống. Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Văn Vượng cho biết: Nằm ở trung tâm của thành phố, phường Kỳ Bá có vai trò, vị trí quan trọng trong xây dựng và phát triển không gian đô thị cùng các hoạt động thương mại, dịch vụ. Vì vậy, Đảng ủy, UBND phường đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của thành phố triển khai và hoàn thành đưa vào sử dụng vỉa hè, nâng cấp mặt các tuyến đường Ngô Thị Nhậm, Phan Bá Vành, Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ Lý Bôn đến chợ Kỳ Bá), Lý Thái Tổ; nâng cấp vỉa hè, lòng đường, rãnh thoát nước đường Nguyễn Đình Chính, ngõ 51 đường Ngô Quyền, vỉa hè khu nhà bia tường niệm các liệt sĩ

từ nguồn vốn nhà nước và xã hội hóa; đường Lê Đại Hành đoạn từ Lý Bôn đến Lê Quý Đôn, công viên Kỳ Bá, cải tạo trang trí bờ sông Ngô Quyền... nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ông Nguyễn Văn Dương, Bí thư Chi bộ tổ 9, phường Kỳ Bá cho biết: Thực hiện đề án cải tạo vỉa hè kết hợp hạ ngầm đường dây điện, cấp thông tin tại một số tuyến phố trên địa bàn thành phố, có hiệu quả xã hội hóa một phần vốn đầu tư, ngay sau khi Đảng ủy, UBND phường triệu tập khai, Chi bộ tổ 9 đã tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân 2 tuyến đường Lý Thái Tổ và Nguyễn Đình Chính chung tay thực hiện đề án nhằm chỉnh trang đường phố, vỉa hè sạch đẹp, hiện đại. Đây là chủ trương đúng, trúng lòng dân nên 66/66 hộ nơi 2 tuyến đường chính trang, nâng cấp đã đồng thuận, tự nguyện đóng góp một phần kinh phí làm vỉa hè. Cũng theo Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Văn Vượng, nửa nhiệm kỳ qua Đảng bộ phường luôn đoàn kết, tập trung lãnh đạo với sự đồng thuận của nhân dân, đồng thời luôn nhận được sự quan tâm của Thành ủy, UBND thành phố, các ban, ngành cấp trên nên phường đã cơ bản đạt và vượt 17/21 chỉ tiêu. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 11,03%. 3 năm qua, các sắc thuế trên địa bàn đều đạt và vượt dự toán giao. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 22,9%/năm. Đời sống nhân dân ổn định và tiếp

tục được cải thiện, tỷ lệ hộ khá, giàu tăng, hộ nghèo giảm còn 0,48%; thu nhập bình quân đầu người đạt 81 triệu đồng/người/năm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không có trọng án, không có vi phạm về pháo và các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn. Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, phường Kỳ Bá luôn nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong đó, chú trọng lề lối làm việc, kỹ năng ứng xử, giao tiếp với nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, nhận được sự hài lòng của người dân trên địa bàn phường và trở thành điểm sáng của thành phố trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động thông tin, tuyên truyền được quan tâm đầy mạnh và phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt gần 96%; 100% tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa cấp thành phố, phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Những thành tích trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường Kỳ Bá là minh chứng cho vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của "Ý Đảng - lòng dân". Đây là động lực để phường tiếp tục vươn lên, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra trong cả nhiệm kỳ.

MINH NGUYỄN



Chỉnh trang vỉa hè ngõ 51, đường Ngô Quyền, phường Kỳ Bá.

Thiết bị điện năng lượng mặt trời lên ngôi

Hưởng được những giá trị, lợi ích của thiết bị điện năng lượng mặt trời, ngày càng có nhiều người lựa chọn sử dụng đồ điện gia dụng sử dụng nguồn năng lượng tái tạo này. Đặc biệt, trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, giá điện tăng và thường xuyên bị cắt điện luân phiên, thiết bị điện năng lượng mặt trời thực sự lên ngôi. Từ đầu tháng 5, Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân 1.920,373 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) tương đương mức tăng 3% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành. Thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện nhiều hơn cộng với giá điện tăng khiến chi phí tiền điện của gia đình ông Nguyễn Văn Huyền ở xã Hòa Bình (Vũ Thư) tăng từ 600.000 lên gần 1 triệu đồng/tháng. Để tiết kiệm chi phí, ngoài hạn chế tối đa sử dụng các thiết bị công suất lớn, tắt các thiết bị không thật sự cần thiết, ông còn đầu tư mua và lắp đặt 2 bộ đèn năng lượng mặt trời để phục vụ chiếu sáng trong nhà và ngoài sân. Ông Huyền chia sẻ: Sử dụng đèn năng lượng mặt trời vẫn bảo đảm đủ cường độ ánh sáng phục vụ sinh hoạt và giảm được hàng chục số điện mỗi tháng. Nhất là mỗi khi công ty điện lực



Vào cao điểm thời tiết nắng nóng và cắt điện luân phiên, tại siêu thị điện máy HC không còn quạt tích điện để bán vì nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng đột biến.

cắt điện lưới thì gia đình vẫn có nguồn sáng để sinh hoạt. Nhận thấy lợi ích của việc sử dụng thiết bị điện năng lượng mặt trời, không riêng gia đình ông Huyền, nhiều người dân, cơ quan, đơn vị, khu dân cư đầu tư lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng đèn năng lượng mặt trời. Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Phương (Đông Hưng) cho biết: Sau quá trình tuyên truyền, vận

động và thấy rõ hiệu quả của việc sử dụng đèn điện năng lượng mặt trời, đến nay các khu dân cư trong xã đã đóng góp lắp đặt được hơn 10km đèn chiếu sáng công cộng các tuyến đường trực thôn; cả xã có hơn 200 hộ đã sử dụng đèn năng lượng mặt trời và bình nước nóng năng lượng mặt trời phục vụ sinh hoạt. Còn Bà Trần Thị Diễm, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Khuyến công - Tư

vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) cho biết: Sau 3 năm triển khai, cơ bản các địa phương trong tỉnh đều được Trung tâm tuyên truyền, phổ biến chính sách, tư vấn hướng dẫn và hỗ trợ kinh phí để người dân thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trong đó có việc sử dụng đèn năng lượng mặt trời. Người dân, nhất là các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh

doanh đã tích cực ứng dụng công nghệ tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tái tạo góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm chi phí đầu tư, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bảo vệ môi trường. Không chỉ có sử dụng đèn năng lượng mặt trời, thời gian qua, khi giá điện tăng cao và thường xuyên diễn ra tình trạng bị cắt điện luân phiên, rất nhiều người dân đã lựa chọn giải pháp sử dụng các thiết bị điện năng lượng mặt trời khác như quạt điện, pin tích điện năng lượng mặt trời. Ông Nguyễn Văn Quân, ở xã An Vũ (Quỳnh Phụ) cho biết: Mỗi khi bị cắt điện luân phiên, thời tiết lại nóng bức nên người già và trẻ nhỏ trong nhà không thể ngủ được. Biết tình trạng này còn kéo dài nên tôi quyết định đầu tư mua ngay chiếc quạt chạy bằng điện năng lượng mặt trời. Tôi thấy chiếc quạt điện có thời gian sử dụng từ 7 - 10 giờ/1 lần sạc, vận hành an toàn và không còn lo mỗi khi bị mất điện nữa. Trước thực trạng cắt điện luân phiên diễn ra ở nhiều nơi, rất nhiều người đã lựa chọn mua sắm, sử dụng các thiết bị có khả năng lưu tích điện, điện năng lượng mặt trời. Ông Lê Thành Chung, Giám đốc siêu thị điện máy HC (thành phố Thái Bình) cho biết: Thời tiết nắng nóng và bị mất điện thường xuyên khiến các mặt hàng điện lạnh có nhu cầu tăng đột biến, nhất là các đồ điện gia dụng có khả năng

tiết kiệm và sử dụng năng lượng mặt trời. Chúng tôi mới nhập về được 20 chiếc quạt tích điện nhưng chỉ sau 1 ngày đã bán hết. Còn ông Nguyễn Duy Đông, quản lý siêu thị điện máy Xanh chia sẻ: Các dòng quạt tích điện và quạt điện năng lượng mặt trời tích hợp cả đèn chiếu sáng được người dân lựa chọn mua nhiều trong dịp này. Hiện tại siêu thị không còn mặt hàng này để bán do nhu cầu tăng quá cao, trong khi các nhà cung cấp cũng thiếu hàng. Phần lớn quạt tích điện được nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng mới vào đầu vụ các thương nhân không dám nhập nhiều nên có tình trạng khan hiếm cục bộ. Còn các mặt hàng như đèn, quạt sử dụng năng lượng mặt trời, siêu thị chưa thể nhập vào để bán vì

phải chờ hệ thống siêu thị thẩm định, đánh giá chất lượng các loại sản phẩm mới này có đáp ứng yêu cầu mới đưa vào kinh doanh. Do phần lớn các siêu thị điện máy chưa thể nhập và kinh doanh thiết bị điện năng lượng mặt trời, hiện nay người dân chủ yếu mua từ các cửa hàng, đại lý nhỏ và mua trên hệ thống thương mại điện tử. Các chuyên gia khuyến cáo, người tiêu dùng trước khi mua cần nghiên cứu kỹ chức năng hoạt động, tính năng an toàn, nguồn gốc xuất xứ và lựa chọn những đơn vị cung cấp có uy tín, địa chỉ rõ ràng để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và gây hại cho môi trường. Ông Phạm Đình Quân, xã An Tràng (Quỳnh Phụ) sử dụng quạt tích điện năng lượng mặt trời thay thế quạt điện thông thường.

KHẮC DUÂN



Ông Phạm Đình Quân, xã An Tràng (Quỳnh Phụ) sử dụng quạt tích điện năng lượng mặt trời thay thế quạt điện thông thường.